

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2550

วันนี้ (วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

คำปรารภของ นายกรัฐมนตรี ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

การให้ความเห็นชอบกฎบัตรอาเซียน

นายกรัฐมนตรีเสนอว่าปัจจุบันอาเซียนได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรอาเซียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดที่ผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้ร่วมลงนามในกฎบัตรดังกล่าวประมาณเดือนพฤศจิกายน 2550 แต่โดยที่ร่างมาตรา 190 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ ที่จะมีการลงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ได้กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญากับต่างประเทศไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ได้บัญญัติให้นำประเด็นการปกครองมาใช้ในกรณีที่รัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว มิได้บัญญัติไว้ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน (ฉบับปี 2540) ก็ได้บัญญัติมิให้ต้องนำหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต หรือต้องตราพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา เป็นกรณีที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มติ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาเนื้อหาของกฎบัตรอาเซียน หากเป็นกรณีที่ต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ได้บัญญัติไว้ดังกล่าว ให้นำกฎบัตรอาเซียนเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ..... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ จำนวนศ.2 ฉบับ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกศ.พ (.. ฉบับที่) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย พ .ศ. 2545 พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ..... .

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ Contract Farming (ฉบับที่ (..

เศรษฐกิจ

เรื่อง รายงานการส่งออกข้าวของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550

สังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย และอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ (.กยต) เพิ่มเติม

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานและลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่างประเทศ

เรื่อง ร่างสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เรื่อง การเสนอของบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2551 ขององค์กรร่วมไทย มาเลเซีย -

การศึกษา

เรื่อง ขออนุมัติอัตรากำลังและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนัก
(นายกรัฐมนตรี)

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่ จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. จำนวน 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองนาท่อมเป็น
ทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้
ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองบึง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองนาท่อมเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน คลองนาท่อม จากศูนย์กลางฝายนาท่อม กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปทางเหนือน้ำกิโลเมตรที่ 2.000 ฝั่งซ้าย ในท้องที่ ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองบึง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองบึง ในท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2545 พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2545 พ.ศ. รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยแล้ว

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการยุบเลิกสำนักงานผู้แทนการค้าไทย

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงาน ผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2545 พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักงานผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2545

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า ได้ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้ว ได้ขอยุติว่าเห็นชอบร่วมกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งในการกำหนดขนาดแปลงที่ดินที่เล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีขนาดความกว้างของที่ดินด้านที่ติดทางสาธารณะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมแล้ว ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปอันเป็นการสร้างมาตรฐานการดำรงชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น จึงขอให้ดำเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ที่ดินแปลงใหม่ที่จะจัดขึ้นแทนที่ดินแปลงเดิมในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ต้องมีขนาดความกว้างของที่ดินด้านที่ติดทางสาธารณะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา

5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ Contract Farming (ฉบับที่ ..)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ Contract Farming (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า ได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ Contract Farming (ฉบับที่ ..) โดยปรับให้สอดคล้องกับแผนลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดการยกเว้นอากรสำหรับของที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ Contract Farming ที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและสหภาพพม่า

กำหนดพืชนำเข้าเป้าหมาย 9 รายการ ได้แก่)1) ข้าวโพดหวาน)2) ถั่วเขียวผิวมัน)3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)4) ลูกเดือย)5) ถั่วเหลือง)6) ถั่วลิสง)7) เมล็ดละหุ่ง)8) ยูคาลิปตัส และ)9) งา

กำหนดพื้นที่จังหวัดชายแดนเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ได้แก่)1) จังหวัดจันทบุรี)2) จังหวัดสระแก้ว)3) จังหวัดเลย)4) จังหวัดนครพนม)5) จังหวัดอุบลราชธานี และ)6) จังหวัดตาก

เศรษฐกิจ

6. เรื่อง รายงานการส่งออกข้าวของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์สรุปรายงานการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2550 (มกราคม - มิถุนายน) ดังนี้

1. ปริมาณและมูลค่าการส่งออก

รายการ	มกราคม มิถุนายน -				เพิ่ม (%) ลด /
	ปี 2549	%	ปี 2550	%	
1. ปริมาณ (ล้านตัน(
ข้าวหอมมะลิไทย	1.254	34	1.450	36	15.6
ข้าวขาว	1.401	38	1.353	33	-3.4
ข้าวอื่น ๆ	1.060	28	1.271	31	19.9
รวม	3.715	100	4.074	100	9.7
2. มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ)(
ข้าวหอมมะลิไทย	474	39	646	29	36.3
ข้าวขาว	422	35	437	28	3.6
ข้าวอื่น ๆ	309	26	425	28	37.5
รวม	1,205	100	1,508	100	25.1
3. ราคาส่งออกเฉลี่ย	324		370		14.2
)USD/ตัน(

2. ตลาด ภาวะข้าวตลาดโลกเป็นตลาดของผู้ขายหรือประเทศผู้ส่งออก และราคาข้าวในตลาดโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของไทย และเพื่อจำหน่ายข้าวค่างในสต็อกรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการส่งออกข้าวเชิงรุก โดยได้จำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1,195,037 ตัน เป็นการขายข้าวให้แก่รัฐบาลอิหร่าน 510,000 ตัน อินโดนีเซีย 200,000 ตัน และจำหน่ายข้าวสารโดยวิธีเสนอราคาให้แก่ผู้ส่งออก/โรงสีข้าว 485,037 ตัน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการควบคุมคุณภาพข้าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ข้าวไทยทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวในการประชุม Thailand Rice Convention 2007 เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษาในระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2550 และในช่วงการจัดงานดังกล่าวมีการเจรจาซื้อขายข้าวให้แก่ผู้ซื้อข้าวต่างประเทศในปริมาณ 800,000 ตัน นอกจากนั้นยังได้จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐ และเอกชนเดินทางไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายตลาดข้าวไทยในหลายประเทศ ได้แก่ เซเนกัล กานา ตูนิเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตลาดเหล่านี้มีความเชื่อถือมาตรฐานและคุณภาพข้าวไทย และส่วนใหญ่ยังคงนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณมูลค่า และราคาข้าวส่งออกมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทได้แข็งค่าขึ้น และราคาส่งออกได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยก็ตาม ขณะที่ราคาข้าวเปลือกส่วนใหญ่ยังคงมีเสถียรภาพในระดับสูง

3. แนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2550 คาดว่า ประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ยังคงมีความต้องการข้าวปริมาณมาก โดยเฉพาะอินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก และฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติม เพื่อชดเชยผลผลิตและสต็อกข้าวที่ลดลง ขณะที่ประเทศคู่แข่งหลายประเทศมีสต็อกข้าวปริมาณจำกัด โดยเฉพาะเวียดนาม สถานการณ์ข้าวภายในประเทศค่อนข้างตึงตัวและระงับการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสที่ 3 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2550 ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าดังกล่าวหันมานำเข้าจากไทยมากขึ้น เนื่องจากไทยมีข้าวพร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดระยะเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยลบหลายด้านที่อาจทำให้การส่งออกเกิดความผันผวนและชะลอตัวลงบ้าง ทั้งปัญหาการขาดแคลนเรือบรรทุกสินค้าข้าว ค่าระวางเรือสูงขึ้น รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาทที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันการส่งออกข้าว ตามแผนการตลาด และแผนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งออกข้าวในปี 2550 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ปริมาณ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สังคม

7. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ (กยต.) เพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ (กยต.) เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบ ดังนี้

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548

การให้ทุนการศึกษาและเงินยังชีพรายเดือนแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้ผู้ประสบเหตุที่เป็นเด็กก่อนวัยเรียน นักศึกษา และเด็กที่ผู้/นักเรียน/อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างยุติธรรม ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ มีดังนี้ สํารวจจํานวนเด็ก" ก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบเหตุจนเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ รวมทั้ง เด็กกำพร้าหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพในระยะยาว โดยให้ความช่วยเหลือเป็้นทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องโดยจ่ายเป็นรายปี

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน การศึกษานอกโรงเรียน/5,000 บาทปี/คน/

อนุบาล ประถมศึกษา/6,000 บาทปี/คน/

มัธยมศึกษา 10,000 บาทปี/คน/

อุดมศึกษา 20,000 บาทปี/คน/

ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ดังนี้ ให้เงินฟื้นฟู" สมรรถภาพสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ200,000 บาท/คน และจ่ายเงินยังชีพรายเดือนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และ ทุพพลภาพ หรือเด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษาที่ประสบเหตุจนเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือตามศักยภาพของเด็ก ทั้งนี้ อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ประถมศึกษา เดือนละ/ระดับอนุบาล)1,000 บาทคน / มัธยม/การศึกษานอกโรงเรียน/ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนมศึกษา เดือนละ 1,500 บาท เดือนละ .ปวส/คน ระดับอุดมศึกษา/2,500 บาท"(คน/

การช่วยเหลือกรณีเด็กที่บิดาและมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพื่อให้เด็กที่กำพร้าทั้งบิดาและมารดา ประสบความเดือดร้อนมากกว่าเด็กที่กำพร้าเพียงบิดาหรือมารดา เนื่องจากต้องขาดผู้อุปการะดูแล และอาจเป็นภาระแก่ญาติพี่น้องคนอื่น ๆ ซึ่งมีภาระในครอบครัวของตนอยู่แล้ว โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ดังนี้ ให้ความ" กรณีเด็กที่ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต) ช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่อุปการะแบบครอบครัวอุปถัมภ์ โ (จากเหตุการณ์ความไม่สงบบดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนรายเดือนในอัตรา 2,000 บาท คน กรณีอุปการะเกิน/2 คนขึ้นไป ให้อุดหนุนในลักษณะเหมาจ่าย 5,000 บาท"เดือน/

การแต่งตั้งคณะกรรมการใน กยตใน .เพิ่มเติม เนื่องจากการดำเนินการของ กยต . การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ต้องดำเนินการควบคู่กันไปในทุกด้านและครอบคลุมทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการเยียวยาด้านจิตใจ และการประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอธิบดีกรมสุขภาพจิตและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการใน กยตเพิ่มเติม .

8. เรื่อง ขอดูความเห็นชอบให้การประชาสัมพันธ์จ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานและลูกจ้างการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การประชาสัมพันธ์ (กปภ.)จ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานและลูกจ้าง การประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จากเดิมคนละ 1,000 บาท ต่อเดือนเป็นคนละ 2,500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป โดยให้ถือว่าเงินสวัสดิการพิเศษดังกล่าวเป็นเงิน

ตอบแทนพิเศษตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. และเมื่อร่างระเบียบฯ และอัตราเงินตอบแทนพิเศษมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ กปภ. จ่ายในอัตราตามที่กำหนดในระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

9. เรื่อง สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยปรากฏว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนตก 625 มม. (1 ม.ค.-25 ก.ค. 2550) ต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 และเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ โดยสรุปสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

สรุปสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง (ระหว่างวันที่ 1-27 กรกฎาคม 2550)

พื้นที่ประสบภัย จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ใน 19 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ

ความเสียหาย ราษฎรเดือดร้อน 134,022 คน 31,459 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 ไร่

มูลค่าความเสียหายประมาณ 26,220,000 คน

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงแยกรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 เป็นต้นมาได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ รวม 14 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมยวดี เกษตรวิสัย อาจสามารถ ธวัชบุรี โพธิ์ชัย เสดภูมิ ศรีสมเด็จ เมืองสรวง หนองพอกโพนทอง จตุรพักตรพิมาน พนมไพร จังหาร โพนทราย และกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2550 เป็นต้นมาได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ รวม 5 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสมเด็จ ห้วยเม็ก หนองกุรัง คำม่วง กมลาไสย กิ่งอำเภอนาคู ราษฎรเดือดร้อน 134,022 คน 31,459 ครัวเรือน พื้นที่

การเกษตรได้รับผลกระทบ 70,000 ไร่ มูลค่าความเสียหายประมาณ 26,220,000 บาท

สำหรับจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร เริ่มมีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 (งบ 50 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ (และเปิดช่องทางน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย

กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 อธิบดีกรมชลประทาน นายสามารถ โชค) ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (คณาพิทักษ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมส่งเสริมการเกษตร กรม .สำนักงาน กปร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งบูรณาการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 จังหวัด รวม 190 เครื่อง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติม จำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และอุบลราชธานี โดยมีอากาศยานประจำรวม 12 เครื่อง (ของกระทรวง) เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5 เครื่อง และของกองทัพอากาศ 7 เครื่อง (โดยจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่าง ๆ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จะร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินติดตามการเพาะปลูกพืช โดยใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกด้วย

การคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนสิงหาคม 2550 (กรมอุตุนิยมวิทยา)

ลักษณะทั่วไป ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคอื่น ๆ ปริมาณฝนจะมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และอาจมีพายุหมุนเขตร้อน พายุก่อตัวในมหาสมุทร (ดีเปรสชัน พายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นมทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ และมีโอกาสค่อนข้างสูงที่พายุหมุนเขตร้อนบางลูกจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทย

ต่างประเทศ

10. เรื่อง ร่างสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามหรือรับรองเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

11. เรื่อง การเสนอของงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2551 ขององค์การร่วมไทย - มาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2551 ขององค์การร่วมไทย - มาเลเซีย วงเงินงบประมาณ จำนวน 3,904,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

กระทรวงพลังงานรายงานว่

ความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ฉบับ ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 และพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย .ศ.มาเลเซีย พ - 2533 รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ร่วมกันจัดตั้ง องค์กรร่วมไทย มาเลเซียขึ้น เพื่อรวมสิทธิและรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองใน - การสำรวจ และแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่มีชีวิตในพื้นดินใต้ ทะเลและใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมๆ โดยมีหลักการ ที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายที่ ั้งปวงที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมได้รับจาก กิจกรรมที่ดำเนินไปในพื้นที่พัฒนาร่วมๆ รัฐบาลทั้งสองประเทศจะร่วมรับผิดชอบ และแบ่งปันโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ แต่งตั้ง คณะกรรมการองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย ประกอบด้วย ประธานร่วมจำนวน - 2 คน และสมาชิกฝ่ายละ 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลทั้งสองในการควบคุมและ กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรร่วม

คณะกรรมการองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย - มาเลเซีย ในการประชุมองค์กรร่วมไทย - ครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2550 ได้พิจารณาและเห็นชอบงบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปี 2551 ขององค์กรร่วม จำนวน 3,904,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)Operating Expenditure) จำนวน 2,742,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายที่เป็นทุน)Capital Expenditure) จำนวน 1,162,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจัดสรรจาก ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2550 จำนวน 3,764,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนฝึกอบรมขององค์กรร่วม จำนวน 140,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งงบประมาณที่เสนอในปี 2551 เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติในปี 2550 จำนวน 1,252,000 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ) 47) โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนสำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรร่วม)MTJA Data Operations Center Project) จำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ประมาณการรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมในปี 2551 : การซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลวในปี 2551 จะทำให้องค์กรร่วมมีรายได้ ดังนี้

เงินชำระค่าภาคหลวงและปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไร จำนวน 335.24 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ

โบนัสการผลิตปิโตรเลียม จำนวน 0.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินชำระตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลง A - 18 - ข้อ 5.3 จำนวน 3.93 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินบำรุงการวิจัย จำนวน 2.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2551 ขององค์การร่วมมีรายละเอียดประกอบ ครบถ้วนตามระเบียบการเสนอของงบประมาณ โดยแสดงรายการแผนการใช้จ่ายเงินและแผนงานที่เหมาะสม จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบได้

การศึกษา

12. เรื่อง ขออนุมัติอัตรากำลังและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธร ไทย-เยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการการกำหนดอัตรากำลังเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธร ไทย-เยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยให้พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอและมีความจำเป็น ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามกรอบที่ขอมาต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้รับการร้องขออัตรากำลังเพิ่มเติมของบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGs) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สิรินธรไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในระดับเทียบเท่า

คณะดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโทและเอก ที่เน้นการทำวิจัย เชิงลึกร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อแข่งขันในตลาดโลก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างรัฐบาลไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมหาวิทยาลัยอาเค่น

ปัจจุบันอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และรัฐบาลเยอรมันผ่านมหาวิทยาลัยอาเค่น จะเริ่มทยอยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาและวิจัย ในวงเงิน 500 ล้านบาท แต่ยังคงขาดบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนการสอน เพื่อมาดูแลและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา

ตามที่กำหนดในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อให้สามารถดำเนินการให้ได้ ตามแผนการลงทุน และงบประมาณระหว่างปี 2549-2554 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ ต้องขออัตรากำลังทั้งสายผู้สอน และสายสนับสนุนการสอน มารองรับกับเครื่องมือและ อุปกรณ์การศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยอาเคเนจะส่งมา

แต่งตั้ง

13. เรื่อง แต่งตั้ง

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นางพรพิมล จุฑพันธ์ รอง ผู้อำนวยการ (นักบริหาร 9) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้ที่มี อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนา รัฐวิสาหกิจ (นักวิชาการคลัง 10 ชช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นางสาวเรณู ดั่งคจิตวางกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศของ นายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)9 ชชสำนักเลขาธิการ (. นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้าน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) ยุทธศาสตร์และการวางแผน10 ชช (. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2550

นางสาวสมลักษณ์ สงสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ) แผน9) สำนักการเมืองต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)10 ชชสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (. ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2550

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

3. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (สำนักนายกรัฐมนตรื) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรืเสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (นักบริหาร 11) สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื ต่อไปอีก 1 ปี เป็นครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551
